

Không gian bên ngoài nhà: Bàn ngoài trời và trở thành nơi tiếp đãi

Tác Giả: Người Việt

Thứ Năm, 29 Tháng 7 Năm 2010 21:34

Những người tiếp đãi khách vào một dịp lễ tết tiếp đãi bạn bè hay gia đình ăn uống cuối tuần, chẳng ai muốn làm trong bếp.

Mùi thơm ngào ngạt thơm như ngửi căn nhà chủ cái mùi này thì đó vẫn sau khó hiểu.

Mua một cái lò ga, hay một lò nướng than là chuyên rồi thì người gia đình đã làm khi cần làm món nướng phía sau nhà.



Có vẻ như bàn ngoài trời đang nhanh chóng trở thành khu vực tiếp đãi của căn nhà, giờ người chủ căn bếp trong nhà là người tiếp đãi cho gia đình và bạn bè. Khuyến khích người này để bạn bè tiếp đãi mình trong những vùng mà thì tiếp đãi họ như thu nhập quanh năm cho sinh hoạt ngoài trời.

Không gian bên ngoài nhà: Bếp ngoài trời trở thành nơi tiếp đãi

Tác Giả: Người Việt

Thứ Năm, 29 Tháng 7 Năm 2010 21:34

Dĩ nhiên, những người tiêu dùng phía Tây hay miền Nam nước Mỹ, nhất là Nam California chuộng những nơi nào thích hợp hơn.

“Đó là một món hàng ăn khách,” theo lời ông Scott Redmon, chủ nhân của công ty sản xuất trang bị nhà bếp Alfresco Living ở Maitland, Florida. “Và bếp ngoài trời đang trở thành đa dạng hơn, không phải chỉ là một lò nướng và một bồn rửa chén ở góc của căn nhà.

Đó là một thói quen giờ trí toàn diện. Những người mua các tiện ích không gian bên ngoài của căn nhà kể từ khi có chương trình truyền hình về sân sân nhà của và vườn tược (HGTV: Homes & Gardens Television).

Những bếp ngoài trời được ưa chuộng vì chúng đem lại sự vui vẻ, theo ông Russ Faulk, phó chủ tịch và phát triển sản phẩm tại công ty Kalamazoo Outdoor Gourmet ở Kalamazoo, Michigan. “Chúng gia tăng phạm vi của đời sống cho chủ nhà.

Chức năng của một bồn rửa ngoài trời không phải là một công việc vất vả, đó là một dịp để biếu, một lý do để có bồn rửa và chung vui.” Ngoài ra, một bếp ngoài trời mang không gian sinh hoạt của một căn nhà và gia tăng giá trị của nó, ông nói. “Ích lợi mà việc đầu tư của bồn rửa đem lại cũng tương đương với một vườn sân sân nhà trong nhà.”

Kể từ khi nền kinh tế xuống dốc, những người đã không thể bán được nhà của họ, do đó họ khởi đầu sân sân bồn bồn cách làm dịp để nhàn nhàn và xây dựng bếp ngoài trời, theo bà Sue Fern, người điều hành chi nhánh Florida của Hội Kiến Trúc Sân Cảnh Việt Mỹ.

Lò nướng được xây dựng là khi đi tìm của khuynh hướng bếp ngoài trời, theo ông Faulk. “Rất nhiều bồn rửa chén, tủ lạnh, một mặt bàn để nấu nướng, các ngăn để đồ - gần gũi như những thói quen mà bồn rửa có trong một căn bếp trong nhà.” Khi tăng thêm trang bị, những “phòng” ngoài trời sẽ trở thành không gian và được che chắn hơn, ông nói. Những người thêm vào những khu vực cho khách ngồi, cùng với một máy truyền hình ngoài trời, các đèn đèn tẩu và các nơi để đồ đạc.

Lò nướng - bếp nướng ga, củi hoặc than - vẫn là trái tim của căn bếp ngoài trời. Để biết thông

Không gian bên ngoài nhà: Bếp ngoài trời trở thành nơi tiếp đãi

Tác Giả: Nguoi Viet

Thứ Năm, 29 Tháng 7 Năm 2010 21:34

Đồ nướng là những lò nướng sử dụng nhiên liệu, có thể được chuyển từ khí đốt sang củi hoặc than, tùy thuộc vào những gì được nấu nướng, ông Faulk nói. “Không có gì nướng nướng cá bên trên đám lá để nướng gà sồi (oak).”

Những lò nướng pizza đang khời sự đề dĩa sự ngợ trở cĩa lò nướng vỉ vỉi tính cách vua cĩa căn bếp ngoài trời. Các thiết kế lò thay đổi từ những lò nướng gạch và đốt sét đốt nướng củi, một vài giá đỡ nóng, sang những kiểu đốt trên bàn gỗ nhẽ, đốt nướng ga, sẵn sàng để nướng pizza trong vòng 20 phút.

Cũng chi m được sự ưa chuộng những bếp ngoài trời là các bình chữa cháy có vòi đóng mở, những máy làm lạnh rượu vang, tủ làm đá và các thiết bị sưởi nóng cho đồ ăn.

Theo ông Faulk, khi thiết kế một bếp ngoài trời, nên nhớ tìm kiếm những chi tiết cần biết, nấu nướng mua sắm vì nấu nướng ngoài trời không cần phải chăm sóc.

Ông cũng đưa ra những lời khuyên để chi tiết giảm phí tổn: “Nên thiết kế bếp ngoài trời đưa vào căn nhà để giảm phí tổn đưa các tiện ích như đèn, nước tưới nhà bếp. Và nên mua lò nướng tốt nhất nếu bạn đã sẵn sàng.”

Khi thiết kế một nhà bếp ngoài trời, “Hãy xem xét những không gian sử dụng: vỉi tính cách một nơi dành cho cá nhân hay một nơi để vui chơi và gặp gỡ; vỉi tính cách một nơi để nấu nướng và ăn, hay là một nơi để nhõu nhõt và tiếp đãi” theo lời ông Eduardo Xol, chuyên viên thiết kế bên ngoài cho những công trình trình trình hình Extreme Makeover: Home Edition.

Và nên nhớ, sinh hoạt trong nhà và bên ngoài giúp đem lại thăng bằng cho tâm hồn. Nó giúp bạn kết nối với thiên nhiên và giúp bạn ý thức hơn về lối sống thân thiện với môi trường. (nn)